

ĐÀM HUYỀN & TUỆ ĐỨC: LAN TỎA GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP, TIN VÀO ĐIỀU THIÊN LÀNH



Ngôi nhà Phật pháp Hoa Sen Kim Cương không phân biệt hệ phái trong Phật giáo, bạn

Có nhân duyên hay theo hệ phái nào cũng được, miễn là điều đó giúp cho sự tu học, tu sửa bản thân theo giáo lý của đạo Phật khiến cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn và bản thân bạn cảm thấy an yên, hạnh phúc là được. Mỗi người đến với Hoa Sen Kim Cương đều cảm thấy như đến với ngôi nhà chung của mình, yêu thương, gần gũi và cùng nhau học hỏi, lan tỏa những điều đẹp đẽ cho cuộc sống.

Một buổi chiều mùa hạ đi dạo trên con phố Lý Thường Kiệt, dừng chân ngắm nhìn những vật phẩm Phật giáo Mật tông tại ngôi nhà số 75, một không gian trầm lắng, ấm áp khơi dậy sự tò mò trong tôi: Chắc hẳn người tạo ra nơi này phải có sự am hiểu, nghiên cứu, niềm tin, tình yêu với Phật giáo nhiều lắm mới kiến tạo nên không gian tuy nhỏ nhắn nhưng bình yên, thư thái như thế này.



Cư sĩ Tuệ Đức và các bạn nhỏ tại ngôi nhà phật pháp "Hoa sen kim cương"

"Ngôi nhà Phật pháp" của anh Lê Minh (Cư sĩ Tuệ Đức - cựu học viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh) và chị Đàm Huyền (vợ anh Minh) đã đem lại cho những vị khách, những phật tử cảm giác yên bình, hiểu hơn về giáo lý nhà Phật qua những buổi chia sẻ, gặp gỡ của nhân duyên.

Trò chuyện cùng Cư sĩ Tuệ Đức, anh chia sẻ: "Trong mỗi con người đều có phật tính, nhưng bị che lấp đi bởi tham sân si mạn nghi và không phải ai cũng biết cách nhận biết được phật tính để phát triển, nuôi dưỡng nó. Bản chất đạo Phật là quay về nương tựa nơi chính mình, quán chiếu, nhìn lại mình, xem mình đã tốt hay còn gì sai để sửa đổi mỗi ngày, bản chất đạo Phật là soi rọi tâm mình, quay vào trong sửa đổi chính mình.

Quán chiếu là nhìn thật sâu vào vấn đề gì đó, soi rọi lại trong Tâm của mình để hiểu nó từ bản thân mình, quán sát chung quanh mình cụ thể chứ không phải nghiên cứu những danh từ trong sách vở. Để từ đó có thể hiểu vấn đề sâu sắc hơn nhờ tiếp cận, phân tích, chứng nghiệm".



Anh Lê Minh và chị Đàm Huyền - cư sĩ, Phật tử tại gia

Có những người nói rằng chỉ có người đủ điều kiện kinh tế, đời sống vật chất thì mới tu được, còn đang lo gánh nặng cơm áo gạo tiền còn đè lên đôi vai, đời sống vật chất thiếu thốn thì không thể tu học Phật pháp được. Anh nghĩ sao về điều này?

Cư sĩ Tuệ Đức: *"Thật ra trong đạo Phật có dạy về lối sống "thiểu dục tri túc" hiểu nôm na*

nhất là “bớt đi ham muốn và biết đủ”. Chúng ta sau khi quay vào trong bản thân mình rồi thì khi tâm được tĩnh lặng hơn, chúng ta quán chiếu làm sao để những ham muốn, dục vọng ít lại, hài hòa bằng lòng trân trọng với cuộc sống quanh mình.

Có sự khác biệt lớn giữa những điều mình cần và những điều mình muốn. Khi mình không có mưu cầu bám víu vào một điều gì đó quá nhiều, mình giảm đi những cái ham muốn, hư vinh và tìm hiểu, lắng nghe, làm theo lời Phật nhiều hơn, thì khi đó mình sẽ biết cách cân bằng và an vui trong hoàn cảnh mình đang có"

Trong đạo Phật có 3 thứ chính yếu khiến con người gặp khổ đau, phiền não và khó mà tu tập, đó là tham-sân-si, bởi vậy nhà Phật mới gọi những thứ này là 3 thứ độc. Thế nên ta cần học hỏi và thực hành giáo lý đạo Phật mỗi ngày để rèn luyện bản thân kiểm chế lại những tham vọng đời thường.

Lòng tham lam, sở hữu thường thì ai cũng có, nhưng khi chúng ta đã được tu học rồi thì sẽ giảm bớt được cái tham đó rất nhiều, và khi giảm cái tham thì cái bực dọc, cái tức giận, cái bất mãn do cái tham không được đáp ứng sẽ bớt đi, nghĩa là cái sân cũng theo đó mà giảm đi.

Có thể bạn đang tranh đấu, bon chen cho công việc rất nhiều nhưng khi bạn được học đạo rồi, bạn hiểu rằng việc bon chen xô bồ, khen mình chê người, đạt được cái nọ cái kia là không còn cần thiết. Có thể trước kia bạn không vừa mắt người này người kia, nhưng khi có sự tu tập rồi bạn sẽ biết cách cân bằng cảm xúc, cân bằng các mối quan hệ để từ đó hài hòa tất cả.

Có thể một ngày, hai ngày chưa thấm, nhưng dần dần theo năm tháng mỗi ngày một ít bạn sẽ chuyển hoá được tâm thân của mình, mình muốn ít lại, mình học và làm thiện nhiều lên, mình cân bằng cảm xúc kiểm chế hạ bớt cái tôi lại, mình chan hòa vui vẻ hơn với mọi người, mình cho đi nhiều hơn không mong cầu vụ lợi điều gì, cho đến ngày mọi người cũng nhận ra điều đó. Đó cũng chính là một trong những điều mà đức Phật muốn truyền tải đến chúng ta.

Tôi chợt nghĩ tới hình ảnh một vườn nhiều cây nhiều trái, có cây cao, thấp, trung bình, nhưng tôi không thể hái quả trên cành quá cao so với chiều cao của mình, tôi sẽ chỉ hái được những trái ngang tầm với của bản thân mình mà thôi. Trong cuộc sống cũng thế, mỗi người chỉ nên ước muốn những điều phù hợp với hoàn cảnh năng lực của mình, không quá đặt kì vọng lớn lao để rồi khi không đạt được lại rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Cần dung hoà để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn.



Chị Đàm Huyền tại ngôi nhà Phật pháp "Hoa sen kim cương" - 75 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Trò chuyện cùng chị Đàm Huyền, vợ của Cư sĩ Tuệ Đức, chị chia sẻ: "Tâm nguyện của anh chị khi mở ra Ngôi nhà Phật Pháp mang tên Hoa Sen Kim Cương là với tấm lòng mong nguyện

phụng sự và lan toả Phật pháp theo cách của một Phật tử tại gia, với không gian thân thiện để hướng dẫn cho những người có cơ duyên gặp gỡ tại nơi đây những kiến thức cơ bản về đạo Phật, về vẻ đẹp và sự màu nhiệm của đạo Phật.

Bởi trong quá trình điều hành Hoa Sen Kim Cương, chị nhận ra rằng có rất nhiều bạn trẻ mong muốn nghiêm túc tu học Phật pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không có ai chỉ dẫn giữa một biển thông tin, thì nhân duyên lại dẫn lối để các bạn tìm về nơi đây. Và được các bạn ưu ái đặt tên cho ngôi nhà nhỏ của chị là “Ngôi nhà Phật Pháp” một cách yêu thương như thế.”

Việc tu học trong trong chùa và việc tìm hiểu đạo Phật tại “ngôi nhà Phật Pháp” của anh chị có gì đặc biệt? Điều này có thực sự đem lại hiệu quả với các bạn trẻ?

Chị Đàm Huyền: Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống đạo Phật từ hàng ngàn năm như câu thơ “Mái chùa che chở hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông.”. Tuy nhiên có những người chưa có cơ duyên hoặc bởi một lý do nào đó chưa có duyên đến chùa hoặc các những ngôi trường đào tạo Phật học chính quy mà muốn chủ động tìm hiểu đạo Phật ở bên ngoài chùa, thì nơi đây sẽ là nơi giúp các bạn được tiếp cận để hiểu đạo qua những Kinh, sách và giáo lý một cách thân tình, tự nhiên.

Cũng có những người nước ngoài đến Việt Nam, khi đến Hoa Sen Kim Cương, họ càng thêm yêu mảnh đất này và hiểu hơn về đạo Phật. Tại đây anh chị giúp chia sẻ mở và hoàn toàn miễn phí. Các hoạt động cũng gắn liền với chùa, như các chương trình ấn tống và trao tặng Kinh sách cho các cá nhân, các đơn vị, các Chùa và các trường trung cấp Phật học mang tên Karuna (Từ Bi) rất ý nghĩa.

Ngôi nhà **Phật pháp** Hoa Sen Kim Cương cũng không phân biệt hệ phái trong Phật giáo, bạn có nhân duyên hay theo hệ phái nào cũng được, miễn là điều đó giúp cho sự tu học, tu sửa bản thân theo giáo lý của đạo Phật khiến cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn và bản thân bạn cảm thấy an yên, hạnh phúc là được. Mỗi người đến với Hoa Sen Kim Cương đều cảm thấy như đến với ngôi nhà chung của mình, yêu thương, gần gũi và cùng nhau học hỏi, lan tỏa những điều đẹp để cho cuộc sống.”

Thời gian gần đây trên mạng xã hội có tin tức, lùm xùm về một vài vị chư tăng, ni hay thậm chí không phải sư nhưng cũng gây tranh cãi rất nhiều, chị nghĩ sao về điều này?

Chị Huyền: "Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều chuyện xảy ra mỗi ngày, và cái gì đều có 2 mặt cả. Nếu chúng ta cứ sống và nhìn vào mặt tối mà bám víu, đay nghiến, xoáy sâu vào đó thì chúng ta không còn thời gian để dành, để làm những điều tốt đẹp nữa. Quan trọng, chúng ta phải biết cái nào cần thiết giúp ích hơn, nên nhìn vào mặt tích cực hơn là tiêu cực.

Có rất nhiều tấm gương lớn lao, vô vàn những việc tử tế tốt đẹp trong Phật giáo, ví dụ như những việc làm thiết thực của Giáo hội, các Sư, Ni mà chị được biết là xây nhà tình nghĩa cho người dân nghèo, có những buổi thuyết giảng trong trại giam cho những tù nhân, tạo nên một đời sống với niềm tin vào tình yêu thương, cùng rất rất nhiều những việc tốt đẹp âm thầm

khác... chúng ta nên nhìn nhận vào những điều tốt đẹp đó".

Qua buổi trò chuyện với anh chị, tôi nghĩ rằng không chỉ các bạn trẻ ngày nay mà ngay cả những bậc phụ huynh, người cao tuổi vẫn thường mong cầu và kỳ vọng quá nhiều với bản thân mình, với những người thân của mình, với tất cả mọi người xung quanh. Và chắc chắn rằng cũng đã nhận lại không ít những thất vọng, những chên vênh hụt hẫng khi người thân của mình không đáp ứng được như mong đợi hoặc ngay chính bản thân mình không đạt được kì vọng.

Cũng vậy, có người khi tin thì ca ngợi vị sư mình biết lên thành "Thánh tăng" trong khi mình cũng chưa hiểu "Thánh tăng" là như thế nào, rồi cũng một thời gian lại nguyên rửa vị đó là "xàm tăng" mà cũng chưa thật sự hiểu "xàm tăng" là gì. Vì vậy, khi tu học hãy kiểm soát tốt cảm xúc của mình, vì trạng thái cảm xúc hay sự vận hành của nó theo các xu hướng trên mạng xã hội nhiều khi chính chúng ta cũng phải sàng lọc và "hoài nghi" để tiến bộ.

Có không ít những người đề cao việc theo tông phái này tông phái kia, thì chúng ta cần hiểu rằng, những gì chúng ta được dạy, được học chỉ là lý thuyết, quan trọng chúng ta hiểu và áp dụng thực hành lý thuyết đó như thế nào mang lại kết quả ra sao với bản thân mình và những người xung quanh.

Chúng ta học Phật pháp, tông phái này, tông phái kia mà vẫn làm chúng sinh đau khổ, gây phiền nhiễu cho mọi người xung quanh thì không nên, cần phải thay đổi. Khi nào chúng ta tu mà thân tâm được an lạc, mọi người xung quanh đều vui vẻ không khó chịu hay bị ảnh hưởng bởi ta thì đó mới là con đường đúng đắn. Giá trị đó vượt lên niềm tin vào một ai đó, kể cả niềm tin vào đức Phật, vì tin mà chúng ta chưa thực hành được thì cũng chẳng có lợi ích gì cho chính chúng ta.

Nguyễn Thúy Anh